

An Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên Công ty Cổ phần XNK An Giang - Angimex

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên (“KSV”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCD thường niên 2021 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, nhân sự của Ban Kiểm soát có 03 Kiểm soát viên, trong đó 1 Trưởng BKS và 2 Kiểm soát viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HDQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2020 và việc thực thi các Nghị quyết của HDQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;
- Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản, hàng tồn kho 6 tháng đầu năm và cuối năm 2020. Đồng thời, đã đưa ra các các khuyến nghị, cảnh báo để công ty có biện pháp phòng ngừa, khắc phục các rủi ro có thể phát sinh;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HDQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HDQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Ar

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2020:

Trong năm 2020, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2020. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phần công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai phù hợp theo các nội dung trong Nghị Quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Kế hoạch
	(1)	(2)	(3=2/1)
Doanh thu thuần hợp nhất	2.058	1.960	95%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	38,42	30,26	79%
Đầu tư mới	14,75	7,85	53%

- **Về kết quả kinh doanh:** Trong năm, tổng doanh thu thuần đạt 95% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 79% do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Đối với Ngành Gạo, thị trường gạo xuất khẩu gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt, khách hàng chuyển sang nguồn cung từ Ấn Độ. Ngoài ra, giá gạo nguyên liệu trong nước trong tăng cao khiến cho các hợp đồng dài hạn ký trong năm không mang lại hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận trong năm 2020 bị giảm mạnh.

+ Đối với Ngành TMDV, do ảnh hưởng dịch Covid-19, lệnh thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua sắm xe máy của người dân, Công ty phải giảm giá bán để kích cầu.

+ Đối với mảng A-Store: hoạt động không hiệu quả; Công ty không tìm được đối tác chuyển nhượng, nên cửa hàng phải thực hiện giảm giá, bán thanh lý để thu hồi vốn, giảm tối đa thiệt hại.

Phân tích chi tiết được đề cập trong Phần III. Thẩm định Báo cáo tài chính được kiểm toán.

- **Về giá trị đầu tư cho sản xuất kinh doanh:** Thực hiện trong năm 2020 là 7,85 tỷ đồng tương ứng 53% so với kế hoạch. HĐQT và Ban điều hành luôn tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty khi triển khai công việc và có sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng đối với từng

Handwritten signature

